



Cung cấp cho khách hàng của quý vị nhiều khoản tiết kiệm hơn cho các thiết bị và thiết bị điện!

Hiện đang có giảm giá HEEHRA thông qua TECH Clean California! Người dân California đủ điều kiện về thu nhập thậm chí có thể tiết kiệm nhiều hơn khi họ chuyển sang hệ thống HVAC bơm nhiệt hoặc các thiết bị hoặc thiết bị tiết kiệm năng lượng đủ điều kiện khác. Giai đoạn đầu tiên của giảm giá HEEHRA chỉ có sẵn thông qua các nhà thầu được chứng nhận bởi TECH Clean California.

Đăng ký tập huấn để quý vị có thể cung cấp các khoản giảm giá HEEHRA có sẵn thông qua TECH Clean California.

Sau khi đăng ký với TECH Clean California và hoàn thành khóa tập huấn giảm giá HEEHRA trực tuyến, quý vị sẽ nhận được "huy hiệu" HEEHRA và được liệt kê là nhà thầu giảm giá HEEHRA/TECH Clean California trên Công cụ tìm nhà thầu của Switch Is On.

Bằng cách trở thành nhà thầu được tập huấn bởi HEEHRA, quý vị giúp người dân California đủ điều kiện về thu nhập chuyển sang sử dụng máy bơm nhiệt và các sản phẩm điện tiết kiệm năng lượng khác.

Những cư dân đủ điều kiện về thu nhập trong các hộ gia đình một hộ ở California có thể nhận được khoản giảm giá HEEHRA cho HVAC bơm nhiệt lên đến 4.000 đô la Mỹ nếu họ ở trong khoảng từ 80% đến 150% thu nhập trung bình của khu vực (AMI); hoặc lên đến 8.000 đô la Mỹ cho khách hàng có AMI dưới 80%. (Khách hàng có thể kiểm tra xem thu nhập của họ có đủ điều kiện hay không tại heehra-incomeportal.com).

- Các nhà thầu của TECH Clean California cũng có thể nhận được khoản thưởng 200 đô la Mỹ từ các khoản giảm giá HEEHRA cho mỗi HVAC bơm nhiệt được lắp đặt trong một hộ gia đình có AMI dưới 80%.

Chủ sở hữu các tòa nhà nhiều gia đình đủ điều kiện về thu nhập cũng có thể tiết kiệm từ 700-14.000 đô la Mỹ cho máy bơm nhiệt điện hiệu quả và các thiết bị và thiết bị khác với các khoản giảm giá HEEHRA.



Đăng ký tham gia khóa đào tạo HEEHRA

Giúp khách hàng kết hợp các ưu đãi của TECH Clean California, giảm giá HEEHRA và các ưu đãi điện khí hóa tiện ích khác, địa phương, tiểu bang và các ưu đãi điện khí hóa gia đình khác – hãy đăng ký đào tạo HEEHRA ngay hôm nay!



Giảm giá HEEHRA có sẵn thông qua TECH Clean California sẽ giúp các nhà thầu có được nhiều hoạt động kinh doanh hơn, cho phép người dân California tiết kiệm tiền trên hóa đơn năng lượng, cải thiện hiệu quả năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời.

TECH.info@energy-solution.com

Giảm giá HEEHRA được Đạo luật Giảm Lạm phát (Inflation Reduction Act, IRA) tài trợ, được Bộ Năng lượng Hoa Kỳ giám sát và được Ủy ban Năng lượng California quản lý. TECH Clean California đang quản lý giai đoạn đầu tiên của Chương trình HEEHRA. TECH Clean California được khách hàng sử dụng tiện ích công cộng và người nộp thuế California tài trợ và được Southern California Edison Company quản lý dưới sự bảo trợ của Ủy ban Tiện ích Công cộng California.

